

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung đã ảnh hưởng đến việc cấp điện ở một số tỉnh, thành phố, dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng đột biến. Trong khi điều kiện cấp điện có khó khăn thì vào khoảng 13 giờ ngày 28/6, đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh lại bị sự cố do cháy rừng ở khu vực huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tình hình cấp điện càng khó khăn thêm. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh cùng chung tay tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn trước tình trạng nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên diện rộng.

Trong bối cảnh việc sử dụng điện đã đạt xấp xỉ công suất của hệ thống, lưới điện truyền tải cũng đã đạt đến giới hạn, nguy cơ xảy ra sự cố là hoàn toàn có thể, việc người dân trong tỉnh cũng như cả nước nói chung sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý không chỉ giúp giảm tải bảo đảm an ninh năng lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đối với việc bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn

DIỆN LỰC THÁI BÌNH

Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cấp điện ổn định trong những ngày nắng nóng. Trong đó, Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra rà soát khắc phục ngay các tổn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Tăng cường lực lượng, thành lập tổ xung kích, trực liên tục 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý sự cố. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng, phương tiện xe ô tô, xe cầu... để sẵn sàng xử lý nhanh nhất các tình huống sự cố về điện xảy ra. Ngoài ra, đơn vị đã cải tạo xong 72,9km, xây dựng mới 37,5km đường dây trung, hạ áp. Cải tạo 37 trạm biến áp, xây dựng mới 54 trạm biến áp với tổng dung lượng 12.730kVA; nâng công suất 44 máy biến áp với tổng dung lượng 14.480kVA. Việc đóng điện các công trình này đã góp phần cung cấp điện ổn định, an toàn



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra máy biến áp bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn trong những ngày nắng nóng.

cho khách hàng trên địa bàn tỉnh đặc biệt trong đợt nắng nóng vừa qua. Do sản lượng tiêu thụ điện tăng đột biến trong những ngày qua,

Công ty Điện lực Thái Bình mong muốn, khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, mỗi hộ gia đình cùng chung tay với cộng đồng từ

những việc nhỏ nhưng hữu ích bằng cách tắt bớt các thiết bị không cần thiết; sử dụng điện hợp lý và áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện

triệt để trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Công ty lưu ý khách hàng một số cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; tắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng thiết bị; sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các loại bóng đèn tiết kiệm điện như đèn LED, compact, đèn tuýp gầy T5, T8; điều hòa, tủ lạnh có sử dụng công nghệ inverter (biến tần). Khách hàng cần lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên. Các nguồn năng lượng tự nhiên (sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời). Chú ý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các thiết bị có công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh...; quạt điện nên cho chạy ở tốc độ thích hợp vì quạt càng nhanh càng tốn điện; tivi không nên để màn hình ở chế độ sáng quá để đỡ tốn điện; không nên tắt tivi bằng điều khiển từ xa mà nên tắt bằng cách ấn nút nguồn ở máy; chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt và sử dụng chế độ thích hợp...

MẠNH THẮNG

Xử phạt gần 750 triệu đồng vi phạm hành chính về đất đai, bảo vệ môi trường



Lấy mẫu kiểm nghiệm nước thải tại Công ty Rich Beauty Việt Nam.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường của các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân. 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở đã thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường 37 tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ rõ các tổn tại, vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường để các tổ chức, cá nhân khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổn tại, vi phạm của các tổ chức theo quy định của pháp luật. Chánh thanh tra Sở quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 trường hợp về đất đai, bảo vệ môi trường với số tiền trên 520 triệu đồng; trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường 1 trường hợp số tiền 220 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề...

DỨC DUNG

THÀNH PHỐ Phòng, trừ sâu bệnh trên mạ mùa

Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Bình gieo cấy trên 2.300ha. Hiện diện tích mạ trà đại trà đã phát triển từ 2 - 3 lá, mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, một số đối tượng sâu bệnh gây hại đã xuất hiện như sâu đục thân hai chấm trưởng thành mật độ trung bình rải rác, nơi cao 0,05 - 0,1 con/m², cá biệt có nơi 0,3 - 0,5 con/m²; rầy các loại mật độ trung bình rải rác 2 con/m², nơi cao 7 - 10 con/m². Qua kiểm tra thực tế, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố dự báo sâu non đục thân hai chấm và rầy các loại sẽ còn tiếp tục gia tăng mật độ trong đầu tháng 7 và gây hại trực tiếp cho mạ mùa, đặc biệt rầy lưng trắng có nguy cơ cao truyền vi rút lùn sọc đen cho lúa mùa. Để bảo đảm cho mạ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, giảm nguồn sâu đục thân hai chấm từ mạ ra ruộng lúa, giảm nguy cơ truyền bệnh lùn sọc đen cho lúa mùa, bà con nông dân cần tổ chức phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm và rầy các loại cho mạ đại trà.

Tăng cường quản lý đàn chó, mèo

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Bình có khoảng 6.700 con chó, mèo. Để tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe và tinh thần nhân dân, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, các phòng, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các biện pháp quản lý đàn chó, mèo và phòng, chống bệnh dại ở động vật. Theo đó, UBND các xã, phường lập sổ thống kê; kiểm tra tình hình đăng ký nuôi chó, mèo; tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi chó, mèo thực hiện tiêm phòng bệnh dại, khai báo khi có biến động đàn vật nuôi, không nuôi thả rông, khi đưa chó ra nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt. Các đơn vị liên quan tổ chức tiêm phòng triệt để vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo theo kế hoạch tiêm phòng vụ xuân hè năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển giết mổ chó; xử lý đối với chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị; tổ chức bắt giữ tiêu hủy chó, mèo thả rông khi có bệnh dại xảy ra theo quy định.

MINH NGUYỆT

THÁI THỤY

Ngăn chặn dịch cúm gia cầm A/H5N6 lây lan ra diện rộng



Hộ chăn nuôi xã Thụy Hồng (Thái Thụy) phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N6 phát sinh trên địa bàn, huyện Thái Thụy đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống, không để dịch cúm gia cầm bùng phát và lây lan ra diện rộng. Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy, sáng ngày 25/6, đơn vị nhận được thông báo

của Ban Chăn nuôi và Thú y xã Thụy Hồng về việc hộ gia đình ông Nguyễn Đức Thuận (thôn Lưu Đồn, xã Thụy Hồng) có hiện tượng vịt chết bất thường. Sau khi nhận được thông báo, đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn xuống hộ ông Thuận kiểm tra, xác minh dịch bệnh, đồng thời lấy mẫu gửi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có 3/3 mẫu dương tính với virus cúm A/

H5N6. Ngày 26/6, đơn vị đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã Thụy Hồng tổ chức huy động toàn bộ 710 con vịt của gia đình ông Nguyễn Đức Thuận theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện lấy mẫu giám sát của 2 hộ liên kế với hộ có dịch.

Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Sau khi

phát hiện dịch cúm A/H5N6 tại xã Thụy Hồng, ngày 26/6, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Thụy Hồng thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn dịch. Đến buổi chiều cùng ngày, UBND huyện tổ chức cuộc họp khẩn đến chủ tịch UBND, trưởng ban chăn nuôi và thú y 48 xã, thị trấn về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm bùng phát trên địa bàn huyện. UBND huyện thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo. Đồng thời, UBND huyện ban hành công điện về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Tính đến ngày 30/6, trên địa bàn huyện Thái Thụy nói chung, xã Thụy Hồng nói riêng không phát sinh gia cầm ốm, chết do bệnh cúm gia cầm. Kết quả xét nghiệm mẫu lấy tại 2 hộ liên kế hộ ông Thuận là âm tính với virus cúm gia cầm. Nguyễn nhân dịch cúm gia cầm A/H5N6 phát sinh tại xã Thụy Hồng được ngành

chức năng huyện nhận định do chủ hộ chăn nuôi không tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn vịt thả đồng, thời tiết nóng bức làm giảm sức đề kháng, mầm bệnh lưu hành sẵn ngoài môi trường và trên đàn gia cầm bùng phát gây dịch.

Theo ông Nguyễn Văn Bùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hồng: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã đã tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi vịt của hộ bị nhiễm bệnh và các hộ chăn nuôi xung quanh. Đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm trong xã, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, nhất là các đàn vịt nuôi thả đồng, kịp thời báo cáo các trường hợp phát sinh về huyện... Ngoài ra, xã tích cực tuyên truyền, đơn đốc để các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhất là việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Thụy Hồng đang chủ động các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ông Đoàn Duy Việt, hộ chăn nuôi vịt ở thôn Tu Trình cho biết: Hiện tại nhà tôi nuôi 2.000 con vịt. Trước sự xuất hiện của dịch cúm gia cầm phát sinh tại xã, tôi đã thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm cho đàn vịt, bổ sung các loại thức ăn, vitamin, chất điện giải nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vịt. Đồng

thời, tôi thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi bằng hóa chất, với bột nhằm ngăn chặn dịch cúm lây lan trên đàn vịt của gia đình.

Hiện nay, tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện Thái Thụy hơn 1,8 triệu con, đàn vịt, ngan và gia cầm khác 605.000 con. Thực hiện công điện của UBND huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm, hiện nay, các xã, thị trấn trong huyện đang tích cực tuyên truyền, khuyến cáo tới người dân về sự nguy hiểm của dịch cúm gia cầm và thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế chăn nuôi thả đồng, xuất bán gia cầm khi đến kỳ xuất bán. Rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm của xã, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm và đơn đốc các hộ chăn nuôi chủ động tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh, thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi... Cùng với đó, các ngành chức năng huyện đang tích cực đơn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật...

TRẦN TUẤN

Làm giàu từ chăn nuôi tổng hợp

Minh Hưng (Kiến Xương) là xã độc canh lúa, thu nhập chủ yếu của người dân từ nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Sau khi xã có chủ trương chuyển đổi vùng đất trồng cấy lúa kém năng suất sang nuôi trồng các loại cây, con cho hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, cải tạo đất đai, phát triển kinh tế gia đình bằng những mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Trước đây, cũng như nhiều hộ dân khác trong xã, gia đình ông Đặng Văn Tuyệt, thôn Nguyễn Kinh 2 chỉ trông vào mấy sào ruộng nên điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Năm 2003, ông đăng ký

ra vùng đất chuyển đổi và vay mượn vốn xây dựng trang trại. Ông Tuyệt cho biết: Với diện tích 5.000m², trang trại thường xuyên nuôi từ 3.000 - 5.000 con ngan, gà, vịt thương phẩm và trồng các loại rau màu, đồng thời tận dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi để nuôi cá. Mỗi năm, trang trại cung cấp cho thị trường từ 1,5 - 2 tấn cá thương phẩm cùng hàng vạn con gia cầm, trừ chi phí cho thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng.

Cùng chung ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Lưu Văn Thảo, thôn Nguyễn Kinh 2 cũng chuyển đổi diện tích đất canh tác trồng của gia đình và đầu tư thêm khu vực liên kế để xây dựng trang trại phát triển



Nhiều người dân xã Minh Hưng (Kiến Xương) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi.

lãi trên 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Gia đình ông Tuyệt, anh Thảo chỉ là hai trong nhiều hộ làm giàu từ phát triển

mô hình chăn nuôi tổng hợp trên vùng đất chuyển đổi của xã Minh Hưng. Từ hoàn cảnh hết sức khó khăn, đến nay nhiều hộ

thu nhập ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành, kiến thiết nhà cửa, mua sắm các phương tiện hiện đại phục vụ cho

cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương. Ông Trần Thế Tú, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Vùng chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản rộng 25,2ha với hơn 40 hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra tín chấp cho hội viên, đoàn viên vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất... Nhờ đó mà đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay,

thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 45,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Kết quả trên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tháng 5/2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh về thẩm định, đánh giá kết quả.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, người dân Minh Hưng tiếp tục nâng đỡ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

THANH HUỖN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)